



คำประกาศเกียรติคุณ

นายบัณฑิต ล่ำซ่า

ปรัชญาคุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์

นายบัณฑิต ล่ำซ่า เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๖ ณ กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา นายบัณฑิต ล่ำซ่า ได้เข้ารับราชการทหารที่กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม ก่อนที่จะเข้ารับสานต่อภารกิจของตระกูลล่ำซ่าในอีกสองปีถัดมา

นายบัณฑิต ล่ำซ่า ได้เริ่มต้นการทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย ในฝ่ายกิจการต่างประเทศ โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและมีความก้าวหน้าโดยลำดับ เริ่มจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการธนาคาร

ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามลำดับ ตลอดระยะเวลาการทำงาน นายบัณฑิต ล่ำซำ ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความเป็นผู้นำที่โดดเด่น ได้พัฒนาระบบการบริหารธนาคารกสิกรไทยให้มีประสิทธิภาพในระดับสากล โดยมีผลงานที่สำคัญอันเห็นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี้

นำกลยุทธ์ รีโอปรับกระบวนการทำงาน (Reengineering) มาใช้ในธุรกิจการเงินเป็นองค์กรแรกของประเทศไทย ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ส่งผลให้ธนาคารกสิกรไทยสามารถฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจโลก (วิกฤติต้มยำกุ้ง) ได้อย่างแข็งแกร่งในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้ริเริ่มการเปลี่ยนภาพลักษณ์ครั้งใหญ่ของธนาคารกสิกรไทย โดยเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของธนาคารจาก Thai Farmers Bank เป็น KASIKORNBANK พร้อมทั้งปรับตราสัญลักษณ์และภาพลักษณ์องค์กรใหม่ทั้งหมด ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเงิน ทำให้ธนาคารกสิกรไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำในธุรกิจการเงินยุคดิจิทัล และในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ นายบัณฑิต ล่ำซำ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการธนาคารกสิกรไทย แต่นายบัณฑิต ล่ำซำ ยังคงได้รับการยกย่องให้เป็นประธานกิตติมศักดิ์ (Chairman Emeritus) ของธนาคารกสิกรไทย จวบจนปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลาการบริหารธนาคารกสิกรไทย นายบัณฑิต ล่ำซำ ได้ยึดมั่นในหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์และการมุ่งเน้นความยั่งยืน คำนึงถึงความสำคัญของการสร้างความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “สร้างความสมดุลระหว่างความก้าวหน้า

ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ” โดยเชื่อมั่นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเกิดได้อย่าง
ยั่งยืน จะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากร
ธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ นายบัณฑิต ล่ำซำ จึงได้ดำเนินธุรกิจพร้อมกับสร้าง
สังคมที่มีคุณภาพและดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อคนรุ่นหลัง ผลักดันให้ธนาคาร
กสิกรไทยดำเนินกิจการตามหลัก ESG (Environmental, Social, and
Governance) และเป็นผู้ผลักดันแนวคิด “ธนาคารแห่งความยั่งยืน
(Sustainable Development Bank)” ซึ่งมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนใน
ทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
ในระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับสังคมส่วนรวมอย่างเป็นรูปธรรม

นายบัณฑิต ล่ำซำ ได้ริเริ่มและสนับสนุนโครงการที่ส่งผลกระทบต่อ
เชิงบวกต่อสังคมไทยในหลากหลายมิติก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็น
ผู้ส่งเสริมผลักดันโครงการเกี่ยวกับป่าต้นน้ำน่าน เพื่อฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลาย
และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาธรรมชาติให้กับชุมชนในพื้นที่ ผ่าน
โครงการ “รักษ์ป่าน่าน” ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีเป้าหมาย
ในการส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดน่าน โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์
และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และโครงการ “น่านแซนด์บ็อกซ์” ซึ่งเป็นตัวอย่างของ
การบูรณาการการอนุรักษ์ธรรมชาติและการพัฒนาชุมชนเข้าด้วยกัน
เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากรัฐบาลในการเป็นประธานร่วมคณะทำงาน มีเป้าหมาย
เพื่อฟื้นคืนป่าต้นน้ำน่านและสร้างความยั่งยืนในชุมชน มีการผลักดันการ
จัดสรรพื้นที่ทำกินในเขตป่าสงวนให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยยังคงสถานะ

ของการเป็นพื้นที่ป่าผ่านโครงการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีการจัดตั้งสถาบัน เค อะโกร - อินโนเวท เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และถ่ายทอดให้กับชุมชนในการสร้างห่วงโซ่คุณค่าทางเศรษฐกิจใหม่แบบสหวิชาชีพครบวงจร ด้วยการสนับสนุนการปลูกป่าควบคู่ไปกับการปลูกพืชยาใต้ป่าเพื่อการพัฒนาจากพืชและนวัตกรรมจากพืชยา เป็นการเพิ่มรายได้ให้สูงที่สุดบนการใช้พื้นที่ป่าให้น้อยที่สุดให้กับประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ นายบัณฑิต ล่ำซำ ยังให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของธนาคารกสิกรไทย ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility – CSR) เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการเหล่านี้เป็นตัวอย่างของวิสัยทัศน์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของชุมชนและสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ ซึ่งได้ก่อให้เกิดผลดีอย่างยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

ในด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต นายบัณฑิต ล่ำซำ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จากแนวคิดที่ว่า “ทุกคนควรได้มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อชีวิตที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน” จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิกสิกรไทยในการลดความเหลื่อมล้ำ และสนับสนุนคนฐานรากให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยได้สนับสนุนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน และจัดทำโครงการสร้างพื้นที่แห่งปัญญา เพื่อเสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะสำหรับเด็กและเยาวชนในชนบทและพื้นที่ห่างไกล หนึ่งในโครงการสำคัญ คือ โครงการหอศิลป์วัฒนธรรม

เมืองน่านและแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนาตะวันออก เพื่อต่อยอด
ภูมิปัญญาของบรรพชน ด้วยงบประมาณกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท

นอกจากการส่งเสริมการได้รับโอกาสทางการศึกษาแล้ว
นายบัณฑิต ล่ำซำ ยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้าน
การได้รับโอกาสทางการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม โดย
สนับสนุนงบประมาณผ่านมูลนิธิกสิกรไทยเพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุขของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนงบประมาณกว่า ๑,๓๐๐ ล้านบาท
เพื่อสร้างศูนย์การแพทย์รัตนันทเวช ที่เป็นศูนย์รังสีและอาคารฉุกเฉินใน
จังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังมีหอพักบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนการ
สนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ที่ขาดแคลนในหน่วยบริการสาธารณสุขระดับ
ปฐมภูมิทั่วทั้งจังหวัดน่าน ซึ่งการสนับสนุนเหล่านี้ สะท้อนถึงความตั้งใจ
ในการสร้างระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง และส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่
ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
นับเป็นการยกระดับการให้บริการทางสุขภาพให้กับประชาชนและสังคม
โดยรวมอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙
นายบัณฑิต ล่ำซำ ได้ริเริ่มโครงการเป็ยรพบพิเศษสำหรับนักรบเสื้อกาวน์
เพื่อช่วยเหลือและเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นบุคลากรด่านหน้าในการสกัดโควิด-๑๙
ไม่ให้ขยายตัวไปมากจนมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ไม่อาจประเมินได้

นายบัณฑิต ล่ำซำ ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ได้รับ
รางวัลและเกียรติคุณยกย่องชื่นชม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ
รางวัลนายธนาคารแห่งปี จากวารสารการเงินธนาคาร ในปีพุทธศักราช

๒๕๓๗ รางวัลนักธนาคารแห่งปี จากนิตยสารดอกเบี๋ย ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ รางวัล Star of Asia สาขานักการเงิน จากนิตยสาร Business Week ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ รางวัลนักการธนาคารที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศไทย จาก The Asian Banker ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ รางวัล The Asian Banker Leadership Achievement in Thailand Award ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ รางวัล Asia's Best CEO (Investor Relations) จากวารสาร Corporate Governance Asia ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และรางวัล The Asian Banker Leadership Achievement Awards for Lifetime Achievement จาก The Asian Banker วารสารเศรษฐกิจการเงินชั้นนำของเอเชีย ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ นับเป็นผู้บริหารสถาบันการเงินไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ นอกจากนี้ นายบัณฑิต ล่ำซำ ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรที่สำคัญทางสังคม อาทิ ประธานกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการสภาวิชาชีพ กรรมการมูลนิธิสายใจไทย ไวยาวัจกรวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ไวยาวัจกรวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี และกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เป็นต้น เหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความสำเร็จในหน้าที่การงาน แต่ยังแสดงถึงการได้รับการยอมรับจากสังคมถึงการเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติในวงกว้างอย่างแท้จริง

จากเกียรติประวัติของนายบัณฑิต ล่ำซำ ที่ได้รับการยอมรับ และยกย่องอย่างกว้างขวางทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นผู้ที่มีความสามารถรอบด้านในการบริหารและการพัฒนาองค์กร เป็นผู้นำทางธุรกิจที่มองมิติสังคมร่วมด้วย ได้ทุ่มเทร่างกาย แรงใจ ในการแก้ไขปัญหาลังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดคุณูปการอันสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติในหลากหลายมิติ กอปรกับเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญูต่อชาติต่อแผ่นดิน และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่วแน่ ด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ที่ได้กระทำมา ล้วนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติประวัติและแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตาม ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ให้ นายบัณฑิต ล่ำซำ ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

